

**C**ông đoàn KKT và các KCN tỉnh hiện có 51 công đoàn cơ sở (CĐCS) với 34.994 đoàn viên. Ông Trần Đức Hiến, Chủ tịch Công đoàn KKT và các KCN tỉnh cho biết: Nhiệm kỳ qua, Công đoàn KKT và các KCN tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý KKT và các KCN tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, liên đoàn lao động các huyện, thành phố, các cơ quan truyền thông và các ngành chức năng có liên quan trong công tác chỉ đạo và tổ chức các hoạt động công đoàn; xây dựng và thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp công tác giữa công đoàn với chính quyền đồng cấp. Tổ chức bộ máy và cán bộ công đoàn các cấp được củng cố, kiện toàn phù hợp với điều kiện hoạt động của từng đơn vị, doanh nghiệp. Công tác sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, hoạt động chuyên đề được tiến hành thường xuyên, kịp thời, bám sát nhiệm vụ chính trị và thực tiễn cơ sở, góp phần động viên, khích lệ phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của Công đoàn KKT và các KCN tỉnh.

## CÔNG ĐOÀN KHU KINH TẾ VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH Một nhiệm kỳ nhìn lại

5 năm qua, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) của Công đoàn Khu kinh tế (KKT) và các khu công nghiệp (KCN) tỉnh có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng gặp không ít thách thức, khó khăn đan xen. Tuy nhiên, bằng sự chủ động, sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm, các cấp công đoàn, đội ngũ đoàn viên, CNVCLĐ Công đoàn KKT và các KCN tỉnh đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội lần thứ II Công đoàn KKT và các KCN tỉnh đề ra, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.



Lãnh đạo Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Để khẳng định, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn, hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động (NLD) luôn được Công đoàn KKT và các KCN tỉnh quan tâm. 5 năm qua, Công đoàn KKT và các KCN tỉnh đã trao 5.497 suất quà cho đoàn viên, CNVCLĐ và con của CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền hơn 3,4 tỷ đồng; tổ chức nhiều hoạt động để kịp thời chăm lo NLD đã đồng hành cùng doanh nghiệp như bữa cơm đoàn viên, bốc thăm trúng thưởng... Bên cạnh đó, Công đoàn KKT và các KCN tỉnh đã chỉ đạo các CĐCS tích cực để xuất người sử dụng lao động quan tâm, nâng cao chất lượng bữa ăn để bảo

đảm sức khỏe cho NLD. Tại địa bàn KKT và các KCN tỉnh có 18 doanh nghiệp đồng công nhân thực hiện nấu ăn cho NLD với định mức thấp nhất 15.000 đồng/bữa/người, cao nhất là 26.000 đồng/bữa/người. Đối với các doanh nghiệp chưa tổ chức nấu ăn đều thực hiện hỗ trợ tiền ăn ca cho NLD. Các hoạt động

xã hội, tinh nghĩa như ủng hộ quỹ "Mái ấm công đoàn", "Đền ơn đáp nghĩa", quỹ "Vì người nhân thực hiện nấu ăn cho NLD với định mức thấp nhất 15.000 đồng/bữa/người, cao nhất là 26.000 đồng/bữa/người. Đối với các doanh nghiệp chưa tổ chức nấu ăn đều thực hiện hỗ trợ tiền ăn ca cho NLD. Các hoạt động

Anh Phạm Tuấn Thanh, công nhân Công ty TNHH Công nghiệp Maxsteel chia sẻ: Gia đình tôi có hoàn cảnh khó khăn. Được sự quan tâm, giúp đỡ của Công đoàn KKT và các KCN tỉnh, tôi được nhận 50 triệu đồng để hỗ trợ xây nhà. Đến nay gia đình tôi đã được sống trong căn nhà mới, khang

tràng, rộng rãi hơn. Tôi xin cảm ơn Công đoàn KKT và các KCN tỉnh và mong thời gian tới đoàn viên, NLD sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của tổ chức công đoàn để đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng lên.

Để thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn KKT và các KCN tỉnh đã chủ động đề xuất và phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các cuộc đối thoại định kỳ, hội nghị cán bộ, công chức, hội nghị NLD, qua đó phát huy quyền làm chủ của đoàn viên, CNVCLĐ. Hàng năm, tỷ lệ đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức đạt 100%, trên 60% doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLD và đối thoại tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật. Đã có 43/47 doanh nghiệp xây dựng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Nhiệm kỳ qua cũng ghi nhận những khó khăn chưa từng có do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến nhiều doanh nghiệp trong KKT và các KCN rơi vào khủng hoảng, 2.657 lao động bị mất việc làm, 21.820 lao động ngừng việc và làm việc luân phiên, thu nhập giảm. Trước tình hình đó, Công đoàn KKT và các KCN tỉnh đã chỉ đạo các CĐCS bám bắt tình hình đời sống, việc làm của NLD, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn; trao tặng hàng chục nghìn khẩu trang, hàng trăm lít dung dịch sát khuẩn, hỗ trợ kinh phí cho đoàn viên, CNVCLĐ gặp khó khăn với số tiền hàng tỷ đồng.

Một trong những hoạt động mang đậm dấu ấn công đoàn đó là việc đẩy mạnh phát triển đoàn viên. 5 năm qua, Công đoàn KKT và các KCN tỉnh đã

### CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2023 - 2028:

- **Phấn đấu phát triển mới 9.000 đoàn viên, thành lập thêm ít nhất 10 công đoàn cơ sở;**
- **100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp xây dựng, ban hành quy chế dân chủ và tổ chức hội nghị cán bộ, công chức;**
- **75% doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động;**
- **80% trở lên doanh nghiệp xây dựng và ban hành quy chế đối thoại và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc;**
- **85% trở lên doanh nghiệp xây dựng và ký kết thỏa ước lao động tập thể...**

phối hợp với Ban Quản lý KKT và các KCN tỉnh ban hành văn bản về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên cho các CĐCS. Trong 5 năm đã thành lập mới 9 CĐCS, kết nạp mới 7.486 đoàn viên, vượt chỉ tiêu được giao. Các cấp công đoàn đã giới thiệu 250 đoàn viên ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó 200 đoàn viên đã được kết nạp Đảng.

Ngoài ra, với nhiều nội dung đa dạng, phong phú, các phong trào thi đua yêu nước được đoàn viên, CNVCLĐ hưởng ứng tích cực, trong đó trọng tâm là các phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động"... các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.

Dự báo thời gian tới số lượng người làm việc tại địa bàn KKT và các KCN sẽ tăng rất nhanh theo quy mô đầu tư và phát triển của các doanh nghiệp. Đây là điều kiện thuận lợi để Công đoàn KKT và các KCN tỉnh phát triển đoàn viên,

thành lập CĐCS song cũng là khó khăn, thách thức lớn cho tổ chức công đoàn. Ông Trần Đức Hiến, Chủ tịch Công đoàn KKT và các KCN tỉnh cho biết thêm: Để đạt được các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2023 - 2028 đề ra, Công đoàn KKT và các KCN tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, NLD; thực hiện hiệu quả chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLD. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, CNVCLĐ, đặc biệt là NLD trong các doanh nghiệp nâng cao bản lĩnh chính trị, tích cực rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống. Tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn KKT và các KCN tỉnh lần thứ III, Nghị quyết Đại hội XXIV Công đoàn tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đề ra.

THU HOAI

### THI ĐUA YÊU NƯỚC

## Những chiến sĩ trẻ mang khát vọng cống hiến

Thông qua phong trào "Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc" đã tạo môi trường, động lực khơi dậy khát vọng phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh.



Lực lượng công an xã tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.

### Trưởng công an xã tận tụy vì công việc

Năm 2019, sau khi viết đơn tình nguyện và được điều động về cơ sở, Đại úy Mai Xuân Trường, Trưởng Công an xã Nam Chính (Tiền Hải) đã làm tốt các mặt công tác nghiệp vụ, bám địa bàn, gắn bó mật thiết với nhân dân, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, kịp thời giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự (ANTT) với nhiều cách làm hay, sáng tạo, được nhân dân đồng thuận, ủng hộ. Đại úy Mai Xuân Trường chia sẻ: Nam Chính là xã xa trung tâm huyện, địa bàn đông đúc bảo giáo dân, kinh tế thuận nông. Xác định vị trí công tác mới sẽ có rất nhiều khó khăn, tôi đã động viên và đưa vợ con về thuê nhà ở địa bàn để thuận lợi cho thực hiện nhiệm vụ. Khi có điểm tựa tinh thần vững chắc, tôi và đồng đội với sự trách nhiệm, đoàn kết và cố gắng nỗ lực hết mình đã làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ đi biến động của các loại đối tượng,

tuyên truyền cho nhân dân về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", xây dựng nhiều mô hình tự quản về ANTT. Cùng với đó, lực lượng công an xã thường xuyên tranh thủ gặp gỡ các chức sắc, chức việc Công giáo để vận động đồng bào giáo dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Từ khi lực lượng chính quy về cơ sở, Công an xã Nam Chính đã thành lập được 5 mô hình tự quản về ANTT, phối hợp bắt, xử lý 12 vụ phạm pháp hình sự, chuyển công an huyện khởi tố 8 vụ... góp phần chuyển hóa mạnh mẽ ANTT trên địa bàn. Nam Chính là một trong những xã đầu tiên trong tỉnh hoàn thành việc cấp căn cước công dân gần chíp diện tích... Với những kết quả đạt được, nhiều năm liên tục Đại úy Mai Xuân Trường được các cấp, ngành tuyên dương, khen thưởng, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương

ghi nhận, đánh giá cao. Đây chính là những phần thưởng để anh tiếp tục phát huy và cống hiến sức trẻ cho sự bình yên của quê hương.

### Khắc tinh của tội phạm ma túy

Khắc sâu lời hứa "sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và nhân dân cần đến", ngay sau khi tốt nghiệp xuất sắc Học viện Cảnh sát nhân dân, Trung úy Nguyễn Văn Minh được điều động về công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, Công an huyện Hưng Hà. Phát huy những kiến thức nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn từ đồng đội, Trung úy Nguyễn Văn Minh đã nhanh chóng làm quen, bắt nhịp với công việc, vừa làm vừa học hỏi, đúc rút kinh nghiệm, luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, cùng đồng đội đấu tranh thành công nhiều vụ án. Trung úy Nguyễn Văn Minh chia sẻ: Đối với một trình sát ma túy, việc nắm địa bàn, nắm đối tượng là cực kỳ quan trọng, tôi thường xuyên cùng các đồng chí trong Đội về địa bàn các xã, trao đổi thông tin với Công an xã, chính quyền địa phương, quần chúng nhân dân để nắm tình hình, hoạt động của các đối tượng. Song song với đó, chúng tôi áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nắm thông tin, hoạt động, phân loại đối tượng đưa vào diện quản lý, từ đó có phương pháp đấu tranh phù hợp. Trong hoạt động trinh sát, bắt giữ các đối tượng phạm tội về ma túy có những lúc tôi và đồng đội bị thương tích, nguy cơ phơi nhiễm HIV do các đối tượng điên cuồng chống trả. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, tinh thần quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng với những

kẻ "gieo rắc cái chết trắng", tôi luôn tự động viên mình, động viên đồng đội vững ý chí, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

### "Hoa chiến công" trên không gian mạng

Lần lượt những đường dây sử dụng công nghệ cao mọc nối với đối tượng tại Campuchia thực hiện hành vi lừa đảo quy mô đặc biệt lớn với 19 đối tượng, chiếm đoạt số tiền trên 28 tỷ đồng hay chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với số tiền giao dịch lên đến 2.600 tỷ đồng với 15 đối tượng hoạt động liên tỉnh rất tinh vi, phức tạp... bị Công an thành phố Thái Bình triệt phá. Sau những chuyên án, những chiến công đó có sự thâm lặng góp phần của Thượng úy Vũ Đức Mạnh, Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Thái Bình. Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm luôn phải đối mặt với những mặt trái, những cái xấu của xã hội với nhiều cám dỗ, Thượng úy Vũ Đức Mạnh cùng đồng đội luôn giữ cho mình "cái đầu nóng và trái tim lạnh" để sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Thủ đoạn của tội phạm ngày càng mới, tinh vi, phức tạp, đòi hỏi lực lượng cảnh sát hình sự phải áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh quyết liệt. Thượng úy Vũ Đức Mạnh chia sẻ: Chiến đấu với tội phạm sử dụng công nghệ cao được ví như trận chiến vô hình với những "bóng ma" trên không gian mạng, mỗi chiến sĩ công an khi vào trận luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng nghiên cứu, sáng tạo, làm việc với cường độ cao, vận dụng các biện pháp nghiệp vụ. Trong quá trình chiến đấu chỉ cần một thông tin rất nhỏ được chúng tôi tập trung xác minh, đấu tranh đến cùng để đưa các đối tượng tử mạng vào phải đến tội tày trời. Thủ đoạn làm theo lời Bác dạy, các chiến sĩ trẻ ngày càng vững vàng về phẩm chất chính trị, giới về chuyên môn nghiệp vụ, mang tinh thần nhiệt huyết, xung kích, sáng tạo và khát vọng cống hiến. Qua những nhiệm vụ, công trình, phần việc ý nghĩa góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, tôi thêm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân.

MINH HÙNG

## CỰU CHIẾN BINH HUYỆN VŨ THƯ Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ



Tổ tư quản an toàn giao thông của Hội Cựu chiến binh thị trấn Vũ Thư hoạt động hiệu quả.

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Vũ Thư đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền. Ông Bùi Quốc Hùng, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: Hội CCB huyện thường xuyên cử bộ tham gia 26 buổi tuyên truyền, vận động nhân dân bàn của Đảng; từ đó nâng cao nhận thức chính trị, thể hiện quan điểm, lập trường vững vàng, không dao động trước những khó khăn, phức tạp và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Từ đầu năm đến nay, Hội CCB huyện đã tổ chức nói chuyện thời sự cho 320 đồng chí là ủy viên ban chấp hành hội CCB các xã, thị trấn và khối các cơ quan. 11.400 hội viên tham gia 68 buổi quán triệt, học tập các nghị quyết, kết luận của hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đạt trên 90% tổng số hội viên. Hội CCB huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện tổ chức lấy ý kiến nhân dân, hội viên tham gia vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), có 127 lượt ý kiến tham gia, nhiều ý kiến rất trách nhiệm, sát với tình hình quản lý, sử dụng đất hiện nay.

Đầu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, Hội CCB huyện

chỉ đạo các cơ sở hội nắm chắc tình hình tư tưởng, tuyên truyền, vận động để cán bộ, hội viên và nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, đặc biệt là với những vấn đề các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những vấn đề liên quan đến tôn giáo, chế độ, chính sách... Hội CCB huyện cử cán bộ tham gia 26 buổi tuyên truyền, vận động nhân dân bàn của Đảng; từ đó nâng cao nhận thức chính trị, thể hiện quan điểm, lập trường vững vàng, không dao động trước những khó khăn, phức tạp và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Từ đầu năm đến nay, Hội CCB huyện đã tổ chức nói chuyện thời sự cho 320 đồng chí là ủy viên ban chấp hành hội CCB các xã, thị trấn và khối các cơ quan. 11.400 hội viên tham gia 68 buổi quán triệt, học tập các nghị quyết, kết luận của hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đạt trên 90% tổng số hội viên. Hội CCB huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện tổ chức lấy ý kiến nhân dân, hội viên tham gia vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), có 127 lượt ý kiến tham gia, nhiều ý kiến rất trách nhiệm, sát với tình hình quản lý, sử dụng đất hiện nay.

Bên cạnh đó, hội viên CCB tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; duy trì hoạt động của 67 tổ CCB tự quản về an toàn giao thông, an ninh trật tự; triển khai xây dựng thành công 41 mô hình "Tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy" và "Điểm chữa cháy công cộng". Ông Phạm Huy Tiên, Chủ tịch Hội CCB thị trấn Vũ Thư chia sẻ: Hội CCB thị trấn duy trì hiệu quả hoạt động của 10 tổ tự quản an toàn giao thông, an ninh trật tự với hơn 50 hội viên tham gia; xây dựng mô hình "Tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy" với sự tham gia của 30 hội viên CCB; bắt 1 đối tượng trộm cắp cắp điện,

góp phần bảo đảm bình yên cho cuộc sống của nhân dân. Ngoài ra, Hội CCB huyện phối hợp với các ngành, đoàn thể của huyện tổ chức giao lưu, tặng quà tân binh lên đường nhập ngũ với tổng số tiền hơn 37,6 triệu đồng, phối hợp thực hiện tốt Đề án 06 trên địa bàn. Các hoạt động trên đã góp phần gắn kết hội viên, thu hút đông đảo CCB tham gia tổ chức hội. 6 tháng đầu năm 2023, toàn hội đã kết nạp mới 116 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 12.390 hội viên, trong đó hội viên Công giáo 194 người, 3.400 hội viên là đảng viên, 1.147 hội viên nữ. Hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, công tác nghĩa tình đồng đội, giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu trên quê hương.

Ông Bùi Quốc Hùng, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết thêm: Những đóng góp tích cực của cán bộ, hội viên CCB đã góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền. Thời gian tới, Hội CCB huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác hội; tăng cường giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ... góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

TIẾN ĐẠT